

สังเคราะห์งานวิจัย



อาจารย์เบญจพร ประจง และอาจารย์ธนวัฒน์ ก้นภัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทสังเคราะห์งานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่น่าสนใจมาฝาก สำหรับฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นจันทบุรีในรายวิชาภาพพิมพ์พื้นฐาน” ผลงานวิจัยของอาจารย์เบญจพร ประจง และอาจารย์ธนวัฒน์ ก้นภัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวมีแนวคิดมาจากการทำศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี วิธีดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความสามารถและทดลองความเป็นไปได้ในการทำศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 17 คน จากกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง แม่พิมพ์วัสดุปะติด

ผลการวิจัยพบว่าวัสดุธรรมชาติประเภทพืชมีพื้นผิวที่สวยงาม น่าสนใจ เป็นการนำเอาวัสดุที่คนทั่วไปเห็นว่าไม่มีประโยชน์มาสร้างสรรค์งานศิลปะที่เน้นความประหยัดและสะดวกในการจัดทำเป็นประการสำคัญ ซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แต่ขอให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า เกิดความชื่นชมในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางด้านความสวยงาม สามารถคิดสร้างสรรค์และแสดงความรู้สึกจากการรับรู้ในความงาม เพื่อความเพลิดเพลิน ชื่นชมความสามารถของตนเอง ยอมรับคำติชมและแก้ไขข้อบกพร่อง

จากการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก คือ สามารถแสดงออกในส่วนของเนื้อหา รูปแบบ วิธีการตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์และหลักการทางศิลปะได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาพพิมพ์พื้นฐานต่อไป



ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แม่พิมพ์วัสดุปะติด
จากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น
จันทบุรี

วัสดุธรรมชาติที่นักศึกษาหาได้
ในท้องถิ่น

นักศึกษาทำแม่พิมพ์วัสดุปะติด

ขอขอบคุณข้อมูลที่ดี มีประโยชน์จาก

อาจารย์เบญจพร ประจง และอาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจ ร่วมส่งบทสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสารวิจัยรำไพพรรณี

ได้ที่ E-MAIL: RESEARCH_RBRU2010@HOTMAIL.COM โทรศัพท์มือถือ. 086-4402639